

Tiếp nhận trị liệu

dành cho Người thụ hưởng và Người giám hộ

Therap là hệ thống quản lý hồ sơ dựa trên cơ sở web mà Phòng Khuyết tật Phát triển (DD) của Nebraska và các nhà cung cấp Dịch vụ Miễn trừ Dựa trên Cộng đồng và Gia đình Medicaid (HCBS) sử dụng để lập hồ sơ.

Tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2018, người thụ hưởng, người giám hộ hợp pháp và những người khác theo yêu cầu của người thụ hưởng/người giám hộ sẽ có thể yêu cầu tên người dùng và mật khẩu để truy cập Therap. Những người tham gia dịch vụ miễn trừ HCBS sẽ có thể xem thông tin liên quan đến họ từ tất cả các nhà cung cấp dịch vụ.

Quyền truy cập này sẽ chỉ đọc (không thể nhập hoặc thay đổi bất cứ thông tin gì) và chỉ những mô-đun được liệt kê bên dưới mới hiển thị. Xin lưu ý rằng không phải nhà cung cấp nào cũng sử dụng tất cả các mô-đun. Chỉ những mô-đun được gạch chân mới được yêu cầu ghi lại trong Therap và sẽ có sẵn cho tất cả người thụ hưởng.

Chỉ thị trước*	Biểu mẫu dữ liệu khẩn cấp	Dữ liệu ISP
Theo dõi sức khỏe & cuộc hẹn	<u>Mẫu dữ liệu cá nhân*</u>	<u>Các chương trình ISP (Các chương trình hỗ trợ chức năng)</u>
Sự kiện hành vi	Trang chủ cá nhân	Phiếu tập trung cá nhân*
Kế hoạch & theo dõi hành vi	<u>Kế hoạch hỗ trợ cá nhân (ISP)*</u>	Truyền thông an toàn (SComm)
<u>Ngân sách/Ủy quyền dịch vụ*</u>	Lịch trình ISP*	

Để được cấp tên người dùng và mật khẩu, bạn phải điền vào [mẫu yêu cầu tiếp cận Therap](#) và [bản phát hành thông tin](#) đã ký rồi gửi qua email đến DHHS.DDTherapAccess@nebraska.gov hoặc qua thư đến:

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Phòng
Khuyết tật Phát triển Attn: Tiếp cận trị liệu
Hòm thư P.O. Box 98947
Lincoln, NE 68509-8947

Therap đã tạo ra các hướng dẫn thực hành để hỗ trợ việc sử dụng các mô-đun. Những tài liệu này có thể được tìm thấy trên trang web Therap dành cho người tham gia và người giám hộ tại địa chỉ: <https://help.therapservices.net/app/nebraska-individuals-guardians>. Trang web này cũng có các liên kết đến các tài nguyên như Câu hỏi thường gặp FAQs hoặc Trợ giúp trực tuyến trong menu Khắc phục sự cố Troubleshooting để cung cấp thêm hỗ trợ. Trợ giúp trực tuyến của Therap hướng dẫn người dùng đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào Therap, [liên kết](#) tới mục Trợ giúp trực tuyến sẽ nằm ở cuối màn hình chính.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cách yêu cầu quyền truy cập, vui lòng gửi email đến DHHS.DDTherapAccess@nebraska.gov hoặc liên hệ với Điều phối viên dịch vụ DD của bạn.

Biểu mẫu dữ liệu cá nhân có thể được nhập bởi điều phối viên dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Nếu có thắc mắc về thông tin bạn thấy trong Therap và thông tin đó nằm trong bất kỳ mô-đun nào có dấu * ở trên, vui lòng liên hệ với Điều phối viên dịch vụ DD của bạn. Nếu có thắc mắc về thông tin trong bất kỳ mô-đun nào khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.